

บรรณานิติการแถลง

บทความในวารสารฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระผสมผสานกันหลายสาขาวิชา บทความแรกเรื่อง “การวิเคราะห์ทัศนคติต่อบทบาทภาระหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง กรอ.จังหวัด” เป็นผลงานของ ทิตยา สุวรรณะชญ ผู้เขียนบทความได้เสนอความเห็นไว้ว่า กรอ.จังหวัด เป็นองค์การที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สิ่งที่สามรถสะท้อนให้ทราบถึงแนวโน้มของความสำเร็ของ กรอ.จังหวัดก็คือ ความเห็นของผู้ดำรงตำแหน่ง กรอ.จังหวัด ด้วยเหตุนี้ในบทความนี้ ผู้เขียนบทความ จึงได้ทำการประเมินความเห็นของกรรมการ กรอ.จังหวัด จากจังหวัดจันทบุรี ลำพูน และกระบี่ ทัศนคติของ กรอ.จังหวัดเหล่านี้จะเป็นเช่นใด ผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากบทความเรื่องนี้

ผู้นำเสนอบทความในลำดับถัดมา สมนึก แต่งเจริญ ได้เสนอบทความเรื่อง “นโยบายในการทำสงครามทางเศรษฐกิจ” โดยกล่าวว่า บรรดาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอย่างสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมจิตวิทยา และการทหารนั้น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ นับว่าเป็นปัจจัยด้านความมั่นคงของชาติที่มีความสำคัญมาก ผู้เสนอบทความเรื่องนี้ได้ให้ข้อสังเกตว่า เป้าหมายของการทำสงครามเศรษฐกิจนั้น ก็คือ ความเพียรพยายามที่จะจำกัดผลประโยชน์ของคู่ต่อสู้ และในทางกลับกัน ต้องพยายามแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ประเทศของตนให้มากที่สุด บทความนี้ ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงความหมาย เครื่องมือ และแผนการในการทำสงครามทางเศรษฐกิจ จึงเป็นบทความที่นักเศรษฐศาสตร์ และนักธุรกิจไทยควรจะได้พิจารณานำไปประยุกต์ใช้ สมบัติ อารังธัญวงศ์ เขียนบทความเรื่อง “การปรับตัวขององค์การต่อสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” โดยกล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ได้ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงขององค์การด้วย ผลกระทบย่อมมีทั้งในแง่บวก และในแง่ลบ เพื่อป้องกันมิให้องค์การต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ จึงจำเป็นที่ผู้บริหารองค์การ จะต้องเสริมสร้างสมรรถนะขององค์การให้มีภูมิคุ้มกันและด้านทานต่อผลกระทบในทางลบ ซึ่งมักเกิดขึ้นอยู่เสมอในทางปฏิบัติ ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้ดังนี้ คือ (1) กำหนดขอบเขตหน้าที่ขององค์การให้ชัดเจน และต้องให้เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (2) เพิ่มสมรรถนะในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เพื่อให้สามารถคาดหมายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา (3) กำหนดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและมีคุณภาพอยู่เสมอ (4) เพิ่มขีดความสามารถของตน

ให้มีอำนาจพอที่จะต้านทานอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ ในการนี้ ผู้บริหารองค์การ จะต้องรับรู้อยู่เสมอว่าในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงตนเองให้อยู่รอดนั้น ต้องคำนึงถึงหลักสำคัญซึ่งได้แก่ การปรับตัวที่เกิดประโยชน์จะต้องเลือกทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุด หรือถ้าจะต้องเสียประโยชน์ก็จะต้องเลือกทางเลือกที่สูญเสียประโยชน์น้อยที่สุด

ประเสริฐ จิตติวัฒน์พงศ์ เสนอบทความเรื่อง “การเมืองแห่งการเจรจาการค้า ไทย-ญี่ปุ่น” ซึ่งได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงวิธีการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระดับรัฐต่อรัฐ และจำกัดขอบเขตเฉพาะการเจรจาภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-ญี่ปุ่นระหว่างปี พ.ศ. 2511-2527 และการเจรจาภายใต้กรอบสมุดปกขาวเรื่องการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นเมื่อปี 2528 วัตถุประสงค์หลักของบทความนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการเจรจาในแต่ละครั้งที่ผ่านมาว่ามีการดำเนินการอย่างไร ผลแห่งการเจรจาเป็นอย่างไร ทำที่ของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไร รวมทั้งได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการเจรจาของแต่ละฝ่ายด้วย **Tamasak Witayapanyanon** ได้เสนอบทความเรื่อง “Illinois’ Mandatory Minimum and Determinate Sentence Law: Its Effects on Crime Rates and Judicial Dispositions” ในบทความนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงวิธีการดำเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางด้านอาชญากรรม โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายของมลรัฐอิลลินอยส์ จากการประเมินผลด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติจากข้อมูลอาชญากรรม พบว่า การใช้มาตรการเพิ่มโทษไม่สามารถแก้ไขปัญหามารุนแรงของอาชญากรรมให้ลดลงได้ ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะว่า มาตรการแก้ไขปัญหามารุนแรงของอาชญากรรมที่จะบังเกิดผลในทางปฏิบัตินั้น จะต้องมีแนวคิดที่เหมาะสม ประกอบด้วย มาตรการลดอาชญากรรมในความครอบคลุมของประชาชน และการควบคุมการมี การใช้และการพกพาอย่างเข้มงวด โดยเพิ่มโทษให้หนักขึ้น อาศัยมาตรการดังกล่าว ผู้เขียนบทความเชื่อว่าจะสามารถขจัดปัจจัยที่เกื้อกูลต่อปัญหามารุนแรงทางอาชญากรรมลงได้

Watana Patanapongse ได้นำเสนอบทความเรื่อง “Computerization in Thailand: Strategies and Prospects” ซึ่งคณะกรรมการประกวดบทความทางวิชาการนานาชาติของ “ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์” (Center of the International Cooperation for Computerization) ผู้ที่คณะกรรมการประกวดบทความทางวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย นักวิชาการจาก 6 ประเทศ คือ อินเดีย อินโดนีเซีย จอร์แดน มาเลเซีย เม็กซิโก และไทย บทความนี้มีขนาดสั้น ซึ่งเป็นขนาดความยาวที่ผู้จัดการประกวดได้กำหนดขึ้น วัตถุประสงค์ของผู้จัดการประกวด ก็เพื่อต้องการทราบกรอบแนวความคิดพื้นฐานของผู้เขียนบทความ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ปรับปรุงเป็น “ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคต” ในที่นี้ในฐานะที่ผู้เขียน “บรรณาธิการแถลง” นี้เป็นเจ้าของบทความ จึงใคร่ขอชี้แจงว่า บทความทางวิชาการที่ดีนั้น ควรเป็นบทความที่สรุปจากรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ “สำหรับบทความที่เขียนขึ้นเพื่อนำเสนอกรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยปราศจากข้อมูลที่เชื่อถือได้ ที่นำมาวิเคราะห์

ตามกระบวนการวิธีการศึกษาวิจัย อันเป็นที่ยอมรับกันโดยสากลนั้น เป็นบทความที่ค่อนข้างจะเสี่ยงต่อความผิดพลาด และควรระมัดระวังในการนำไปใช้อ้างอิง แต่บทความในลักษณะดังกล่าว ก็มีประโยชน์ในการบุกเบิก นำร่องทางความคิดในแวดวงวิชาการ”

ในส่วนของการ “วิจารณ์และแนะนำหนังสือ” ณัฐินี ชมภูเอี่ยม ได้แนะนำรายงานการวิจัยเรื่อง “การจัดการระบบวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม” (Managing the R & D System to Support Industrial Development) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ทำโดย สุธาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ได้เสนอทบทวนบรรณานุกรมเรื่อง “เด็กเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม : ความผิดทางเพศ สาเหตุ และการแก้ไข”

คณะกรรมการบรรณานุกรมปรารถนาอย่างยิ่งยวด ที่จะผลิตวารสารทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน ความปรารถนาของคณะกรรมการจะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อ่าน เพราะฉะนั้น ขอท่านผู้อ่านทั้งหลายได้โปรดแสดงความคิดเห็นและส่งบทความทางวิชาการของท่านไปที่กองบรรณานุกรมด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

วัฒนา พัฒนพงศ์